



TÂM GƯƠNG NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT CỦA CHI ĐỘI 9A4

Lê Hồ Quang Long - Chi đội trưởng gương mẫu, xuất sắc, năng động của chi đội 9A4 Liên đội trường THCS Lê Quý Đôn.

Nhắc đến Lê Hồ Quang Long, không bạn nào trong lớp 9A4 và các bạn cùng khối của trường THCS Lê Quý Đôn là không biết đến vì bạn là một Chi đội trưởng năng động, hoạt bát, gương mẫu. Bạn luôn là tấm gương sáng cho các bạn trong lớp noi theo.

Bạn Lê Hồ Quang Long là một trong số những bạn học sinh học giỏi toàn diện tất cả các môn của lớp em, trong đó nổi trội nhất là môn Toán và môn Khoa học tự nhiên. Bạn luôn hoàn thành tốt những nội dung bài học trên lớp, bài tập về nhà và các công việc mà giáo viên giao. Bạn luôn xác định rõ mục tiêu đặt ra cho từng môn học để có được kết quả tốt. Để trau dồi, củng cố thêm kiến thức học tập, Quang Long có sở thích đọc sách, bạn thường tranh thủ đọc sách trong giờ ra chơi. Ngoài ra, bạn rất hòa đồng, cởi mở với bạn bè, đặc biệt luôn sẵn sàng giúp đỡ, chỉ bảo bạn học yếu hơn.

Bên cạnh đó, bạn còn rất tích cực tham gia các hoạt động của lớp và của trường. Bạn là một thành viên tích cực trong đội nghi lễ của trường trong suốt 3 năm học. Bất kể các hoạt động thể thao của lớp bạn đều tham gia rất nhiệt tình. Bạn đã góp thành tích chung của đội bóng đá Nam của lớp đạt giải Nhì của khối 7 - 8 năm học 2022-2023. Trong đợt thi hội khỏe Phù đồng năm học 2023-2024, bạn cùng đội bóng đá giành giải nhì khối 8 - 9. Thêm vào đó, bạn còn là thành viên xuất sắc tham

gia đội kéo co của lớp đạt giải Nhất của khối 6 - 7 năm học 2021-2022 và giải Nhì của khối 8, 9 năm học 2023 -2024.



Nếu ở trường, thầy cô và bạn bè yêu quý Quang Long bởi bạn là trò giỏi, bạn tốt thì ở nhà bố mẹ luôn tự hào vì bạn là một người con ngoan. Ngoài giờ học, Quang Long luôn sẵn sàng giúp đỡ bố mẹ bằng cách làm những công việc nhà vừa sức như nấu cơm, rửa bát, quét nhà...Hoạt động chào mừng ngày 8/3 của trường, bạn đã tham gia hội thi “vào bếp cùng mẹ” và bài dự thi của bạn được đánh giá cao.



Với sự nỗ lực của mình, Quang Long sẽ luôn là niềm tự hào của gia đình và trường lớp. Mong rằng bạn sẽ giữ vững tinh thần học tập tốt của mình và cùng lớp đạt được nhiều thành tích xuất sắc tại trường THCS Lê Quý Đôn mến yêu!